



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เรื่อง การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ หมวดที่ ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงประกาศลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล และมีกระบวนการบริการที่ลดลง ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	กระบวนการบริการประชาชน	ระยะเวลาให้บริการ (เดิม)	ระยะเวลาให้บริการ (ใหม่)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๑๐ นาที/ราย	๑๐ นาที/ราย	กองคลัง
๒	การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๐ นาที/ราย	๑๐ นาที/ราย	กองคลัง
๓	การจัดเก็บภาษีป้าย	๑๐ นาที/ราย	๑๐ นาที/ราย	กองคลัง
๔	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ออกหนังสือรับรองนอกเขตควบคุมอาคาร) ยกเว้นอาคาร ๔ ประเภท ได้แก่ ๑.อาคารสูง ๒.อาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ ๓.อาคารชุมชนคน ๔.โรงแรมสห ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ใช้เวลา ๔๕ วัน	๒๐ นาที/ราย	๒๐ นาที/ราย	กองช่าง
๕	การขอสันับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๒ ชั่วโมง/ราย	๒ ชั่วโมง/ราย	กองช่าง
๖	การช่วยเหลือสาธารณภัย	๑ ชั่วโมง	๑ ชั่วโมง	สำนักปลัด
๗	การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทาง ต่างๆหนังสือรับหรือเว็บไซต์ - การดำเนินการ - รายงานผล/ แจ้งให้ผู้ร้องทราบ	แจ้งตอบดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน	แจ้งตอบดำเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๗ วัน	สำนักปลัด
๘	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	๒๐ วัน/ราย	๒๐วัน/ราย	สำนักปลัด
๙	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	๑๔ วัน/ราย	๑๔ วัน/ราย	สำนักปลัด
๑๐	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	๑๔ วัน/ราย	๑๔ วัน/ราย	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	กระบวนการบริการประชาชน	ระยะเวลาให้บริการ (เดิม)	ระยะเวลาให้บริการ (ใหม่)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต	๑๔ วัน/ราย	๑๔ วัน/ราย	สำนักปลัด
๑๒	งานทะเบียนพาณิชย์	๓๐ นาที/ราย	๓๐ นาที/ราย	กองคลัง
๑๓	การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	ดำเนินการภายใน ๓๐ นาที	ดำเนินการภายใน ๓๐ นาที	สำนักปลัด
๑๔	การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์	ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและ ดำเนินการภายใน ๒๐ วัน	ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและ ดำเนินการภายใน ๗ วัน	สำนักปลัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน